

คู่มือออนไลน์

(23 พฤษภาคม 2557)

โดย ธรรมาธิปติ

ดวงชะตาที่อาภัพรัก มีรักแบบไม่เต็มใจ และ ขมขื่น

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของ คุณดวงดาว เกิดวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2512 เวลา 20.45 น. ขอนแก่น เพศหญิง อาศัยอยู่ในสวีเดน

คำถามแรก เรื่องความรัก

พื้นฐานเดิมของคุณดวงดาวเป็นคนใจดี มีเมตตา มีจิตใจอ่อนโยน ไร้เดียงสา ไม่ค่อยทันเล่ห์เหลี่ยมคนอื่น และชีวิตมักประสบกับความทุกข์ยากลำบากเพราะคนอื่น

ประกอบกับ ดวงชะตาเรื่องคู่ของคุณค่อนข้างจะอ่อนแอ ทำให้ต้องมีความรักหลายครั้งอย่างไม่เต็มใจ ถือว่าเป็นดวงชะตาที่อาภัพในเรื่องความรักมากที่สุดที่เดียว น่าเห็นใจมาก

แต่ในปัจจุบันนี้ คุณได้แต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝาเรียบร้อย ก็ควรจะยึดมั่นในแนวทางที่ถูกต้องตามครรลองคลองธรรม แม้ว่าจะยังมีชายอื่นที่เคยมีความสัมพันธ์กันมาก่อนพยายามจะตามมาหรือฝันดีก็ตาม

ขอให้เตือนใจตัวเองเสมอว่า สาเหตุที่ชีวิตคู่ของเราในอดีตที่ผ่านมาเต็มไปด้วยความทุกข์ระทม อาจเพราะว่า เราเคยสร้างวิบากกรรมในเรื่องชีวิตคู่ในชาติปางก่อน ก็เลยส่งผลให้เป็นกรรมในเรื่องเดียวกันในชาตินี้

ดังนั้น จึงควรตั้งหน้าตั้งต้ายึดมั่นในความดี มีศีลธรรมเอาไว้ให้ดีที่สุด เพื่อว่า เรื่องชีวิตคู่ในชาติภพหน้าจะได้ไม่มีวิบากกรรมเหมือนในชาตินี้

และควรระลึกเสมอว่า ผู้ชายที่พยายามจะมาสานสัมพันธ์ต่อนั้น ก็แค่พวกที่อยากจะกินของฟรีเท่านั้นเอง อย่าไปใส่ใจเป็นอันขาด

คำถามที่สอง ดิฉันต้องดูแลคนทั้งครอบครัวมาโดยตลอด (แต่ก่อนก็ส่งเสียพี่น้องให้ได้เรียนสูงๆ เลี้ยงดูพ่อแม่มาโดยตลอด จนถึงปัจจุบัน และไม่มีทำที่ว่าภาระจะหมดไป ตรงกันข้ามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ บางครั้งก็รู้สึกเหนื่อยและท้อแท้ค่ะ ดิฉันเคยช่วยเหลือคน 2 คนมาอยู่ที่ สวีเดน ช่วยด้วยใจ ช่วยฟรีๆ ไม่ได้เรียกร้องเอาเงิน แต่ทั้ง 2 คนก็กลับมาเนรคุณดิฉัน คำถามคือ เมื่อไหร่ดิฉันจะหมดภาระความรับผิดชอบกับครอบครัวทางเมืองไทยค่ะ ทำไมดวงดิฉันทำคุณกับคนไม่ขึ้น

ก่อนอื่นก็ต้องขอชมเชยในความเป็นคนกตัญญูรู้คุณบิดามารดา บุญกุศลที่คุณได้กระทำแก่บิดามารดานั้น เทียบได้กับการทำบุญกับท้าวมหาพรหม ผู้สร้างโลกทีเดียว กุศลที่คุณทำในครั้งนี้จะสนองแก่คุณดวงดาวแน่นอน

แต่สำหรับกรณีคนอื่น เช่น พี่ น้อง หรือ คนที่รู้จักนั้น คุณดวงดาวคงจะต้องปรับเปลี่ยนท่าทีของคุณเสียใหม่แล้ว เพราะ บรรดาพี่น้องของคุณไม่เป็นที่พึ่งของคุณเลย ไม่ว่าจะทางไหนก็ตาม

พ่อแม่ แม้ว่าท่านจะไม่สามารถเลี้ยงดูคุณมาได้สักกี่ตาม แต่เป็นหน้าที่ของลูกที่จะต้องตอบแทนบุญคุณท่าน ส่วนพี่น้องนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง หากสามารถช่วยเหลือได้โดยที่คุณไม่เดือดร้อน ก็ทำไปเถอะครับ แต่หากคุณช่วยเหลือเขาแล้ว เขากลับมาสร้างความเดือดร้อนให้ ก็เลิกช่วยเท่าที่จะทำได้

หากคุณยังลำบาก การไม่ช่วยเหลือเลย ก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดศีลธรรมใดๆทั้งสิ้น

เพราะในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของคุณยังดีอยู่ แต่ในอนาคตคือตั้งแต่เดือนเมษายน ปีพ.ศ. 2560 เป็นต้นไป ดวงชะตาของคุณจะไม่ดีเท่านี้

ในช่วง 6 ปีนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560 เป็นต้นไป ต้องระมัดระวังในเรื่องการใช้จ่ายให้มากที่สุด ต้องกระหมัดกระแหม เก็บหอมรอมริบให้ดี อะไรที่ไม่จำเป็น ก็อย่าให้เงินกระเด็นออกจากกระเป๋าเด็ดขาด

ห้ามค้าประกันคน เช่น ค้าประกันเงินกู้ หรือ ค้าประกันใดๆ และหากไม่จำเป็นจริงๆ ก็ไม่ควรกู้เงินในช่วง 6 ปีนี้ ห้ามเล่นแชร์เด็ดขาด เพราะอาจจะถูกโกงได้ ในช่วง 6 ปีนี้ อาจจะมีรายจ่ายแบบไม่คาดคิด หรือเสียหายแบบไม่คาดฝัน ขอแนะนำให้หมั่นทำบุญทำกุศล สวดมนต์ และปฏิบัติธรรม ครับ

คำถามที่สาม ชีวิตจะลำบากมั้ย ดวงชะตาจะพอมีบ้านเป็นของตนเองได้อยู่ช่วงบั้นปลายชีวิตมั้ยคะ (บ้านหลังปัจจุบันนี้ ก็จะให้น้องและหลานๆอยู่) เรื่องหนี้สินเมื่อไหร่จะหมดคะ ดิฉันจะตั้งตัวได้อยู่เท่าไร

คำถามของคุณข้อนี้ ผมได้ตอบในข้อสองแล้วคือ ควรจะเก็บหอมรอมริบให้มากที่สุดในช่วงนี้ จนถึงก่อนปี 2560 เพราะเป็นช่วงที่ดาวดีส่งผลในชีวิต หลังจากนั้น ดาวที่ไม่เข้มแข็งจะส่งผลไม่ดีแก่คุณ อาจจะทำให้คุณต้องมีหนี้สิน มีค่าใช้จ่ายมากจนเกินเหตุ และแบบไม่คาดฝัน

ดังนั้น เพื่อความไม่ประมาท เมื่อเรารู้ว่าฤดูหนาวที่เราไม่สามารถเพาะปลูกได้เลย กำลังจะมาถึง ว่างฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน และ ฤดูเก็บเกี่ยวนี้ เราต้องทำงานให้หนักขึ้น เก็บหอมรอมริบมากขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่า เราจะผ่านฤดูหนาวไปได้โดยไม่ยาก

ชีวิตก็เป็นแบบนี้แหละครับ ต้องคอยปรับตัวเสมอ จะว่าลำบากก็ลำบาก จะว่าเป็นวิถีชีวิต ก็เป็นวิถีชีวิต แล้วแต่ใครจะปรับตัวได้มากกว่ากัน หากมีคำถามเพิ่มเติมก็ถามมาได้ ขอให้โชคดีนะครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณดวงดาว ช่วยตักบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้ว อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ภารตะทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด เพศ พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเตือน พร้อมกับเรื่อง ที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลมาที่ thammathipti@gmail.com แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ ครับ

พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นคิวของ “คุณปิยะวดี” ครับ

